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เร่ืองที่ 1  Simple Present Tense  

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้และท าแบบฝึกหัดต่อไปนี้  

1. ใบงานที่1  เร่ือง  Simple Present Tense 

( ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68506/-blo-laneng-lan-) 

2.  เร่ือง Simple Present Tense  
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ใบความรู้ที่1 

ลักษณะการใช้ Present Simple Tense 

Present แปลว่า ปัจจุบัน ดังนั้น Present Simple Tense จึงเป็นประโยคที่มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ เพื่อใช้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน
นั่นเอง โดยมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ใช้เพื่อพูดถึงความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน หรือความเป็นจริงตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอดีตหรืออนาคตก็
ตาม เช่น 

    When the earth moves around itself, it makes Day and Night. 
    (เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง มันท าให้เกิดกลางวันกลางคืน) 
 
    Durian is the king of fruit. 
    (ทุเรียนเป็นราชาผลไม้) 

2. ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ นิสัย หรือการกระท าที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ บ่อย ๆ เป็นประจ าทุกวัน เช่น 

    I walk to school every day. 
    (ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน) 
 
    Nuda always help other people so everyone loves her. 
    (นุดาช่วยเหลือคนอ่ืนเป็นประจ า ดังนั้นทุกคนจึงรักหล่อน) 

 
3. ใช้เพื่อให้ค าแนะน าหรือการบอกทิศทาง เช่น 

    Turn off the television before going to bed. 
    (ปิดโทรทัศน์ก่อนเข้านอน) 
 
    You go straight for 300 meters, then the destination is on your left. 
    (คุณเดินตรงไป 300 เมตรและจุดหมายปลายทางจะอยู่ทางซ้ายมือของคุณ) 

 

 



 
รูปประโยคของ Present Simple Tense 

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า Present Simple Tense คือประโยคที่บอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น ฉันว่ายน้ าทุก ๆ วัน โดยรูปประโยคของ 
Present Simple Tense มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 
1. ประโยคบอกเล่า 

โครงสร้างของประโยคบอกเล่า :  Subject + Verb.1 + Object + (ค าบอกเวลา) 
ทั้งนี้ค ากริยาช่องที่ 1 นั้นจะมีการเติม s หรือ es ถ้าหากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) แต่ถ้าประธานเป็น I, You 
หรือประธานพหูพจน์ (You (หลายคน), We, They) ให้คงรูปค ากริยานั้น ๆ ไว้เช่นเดิม เช่น 
 
I go to university by bus every morning. 
(ฉันไปมหาวิทยาลัยโดยรถโดยสารประจ าทางทุกเช้า) 
**ประโยคนี้ประธานคือ I แม้จะเป็นเอกพจน์แต่เป็นข้อยกเว้น ดังกริยา go จึงไม่ต้องเติม s หรือ es 
 
He plays guitar very well. 
(เขาเล่นกีตาร์เก่งมาก) 
**ประโยคนี้ประธานคือ He เป็นเอกพจน์ กริยาคือ play จึงต้องเติม s 
 
They enjoy playing the football. 
(พวกเขาสนุกกับการเล่นฟุตบอล) 
**ประโยคนี้ประธานคือ They เป็นพหูพจน์ กริยาคือ enjoy จึงไม่ต้องเติม s หรือ es 
 
ความรู้เพิ่มเติม : หลักการเติม s,es นั้นง่ายนิดเดียว คือ ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย ch, o, s, ss, sh, x ให้เติม es เมื่อประธานของประโยค
เป็นเอกพจน์ (He, She, It) เช่น 
 
She washes her car. 
ประธานของประโยคคือ She ซึ่งเป็นเอกพจน์ ค ากริยาคือ wash ที่ลงท้ายด้วย sh จึงต้องเติม es ต่อท้าย 
 
ส่วนค ากริยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะทั้ง 6 ตัวนั้น ให้เติม s หลังค ากริยาในประโยคที่มีประธานเป็นเอกพจน์ได้เลย เช่น 
 
My mom cooks some food for me. 



ประธานของประโยคคือ My mom ซึ่งเป็นเอกพจน์ เราใช้ She แทน My mom ได้ ค ากริยาคือ cook ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะ
ตามกฎ จึงเติม s ได้ทันที 
 
และถ้าหากค ากริยานั้นลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ท้ายค ากริยานั้น เช่น study - studies, fly - flies, carry - carries 
เป็นต้น แต่มีข้อยกเว้นคือ ถ้าหากหน้า y เป็นสระ (A, E, I, O, U) ให้เติม s ได้ทันที เช่น play - plays, buy - buys, stay - stays 

 
2. ประโยคค าถาม 

โครงสร้างของประโยคค าถามใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคือ 
 
แบบที่ 1 : Verb to be + Subject + Object/ส่วนขยาย + (ค าบอกเวลา) ? 
ใช้เมื่อในประโยคนั้นมี V. to be (Is, Am, Are) ปรากฎอยู่ เช่น 
 
She is my sister.   --->   Is she your sister ? (หล่อนเป็นน้องสาวคุณหรือเปล่า?) 
เมื่อเห็น V. to be ในประโยคให้น า V. to be ขึ้นต้นประโยคน าหน้าประธานได้เลย เพียงเท่านี้ก็จะกลายเป็นประโยคค าถาม (และ
อย่าลืมเปลี่ยนค าสรรพนามด้วยนะคะ จาก my เป็น your) 
 
แบบที่ 2 : Verb to do + Subject + Verb.1 + Object + (ค าบอกเวลา)? 
ใช้เมื่อประโยคนั้นไม่มี V. to be จึงต้องน า V. to do ได้แก่ do กับ does เข้ามาช่วย โดยขึ้นต้นประโยคน าหน้าประธาน ซึ่งมี
วิธีการใช้ที่แตกต่างกันคือ Do ใช้น าหน้า I, You และประธานที่เป็นพหูพจน์ (You, We, They) ส่วน Does ใช้น าหน้าประธานที่
เป็นเอกพจน์ (He, She, It) และค ากริยาคงรูปช่องที่ 1 เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเติม s, es เช่น 
 
They play football every evening.   --->   Do they play football every evening? (พวกเขาเล่นฟุตบอลทุกเย็นหรือเปล่า?) 
ประโยคนี้ไม่มี V. to be อยู่ในประโยค จึงน า V. to do มาใช้ขึ้นต้นประโยคน าหน้า they ซึ่งเป็นประธานพหูพจน์ 
 
That cat eats fish.   --->   Does that cat eat fish ? (แมวตัวนั้นกินปลาหรือเปล่า?) 
ประโยคนี้ไม่มี V. to be อยู่ในประโยค จึงน า V. to do นั่นก็คือ does มาใช้ขึ้นต้นประโยคน าหน้า that cat หรือก็คือ it ซึ่งเป็น
ประธานเอกพจน์ โดยค ากริยาคือ eat มีการตัด s ออกในประโยคค าถาม 

 

 



 
3. ประโยคปฏิเสธ 

รูปแบบประโยคปฏิเสธใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคล้ายกับรูปแบบประโยคค าถามคือ 
 
แบบที่ 1 : Subject + Verb to be + not + Object/ส่วนขยาย + (ค าบอกเวลา) 
ใช้เมื่อในประโยคนั้นมี V. to be (Is, Am, Are) ปรากฎอยู่ เช่น 
 
I am your servant.   --->   I am not your servant. (ฉันไม่ได้เป็นคนรับใช้ของคุณ) 
เมื่อเห็น V. to be ในประโยคให้เติม not ไว้หลัง V. to be ได้ทันที เพียงเท่านี้ก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธ 
 
แบบที่ 2 : Subject + Verb to do + not + Verb.1 + Object + (ค าบอกเวลา) 
แบบที่สองใช้เมื่อประโยคนั้นไม่มี V. to be จึงต้องน า V. to do ได้แก่ do กับ does เข้ามาช่วยแล้วตามหลังด้วย not เพื่อบอกความ
ปฏิเสธ ส่วนค ากริยาให้คงรูปช่องที่ 1 เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเติม s,es เช่น 
 
He watches television at home.   --->   He does not watch television at home. (เขาไม่ได้ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน) 
ประโยคนี้ไม่มี V. to be อยู่ในประโยค จึงน า V. to do นั่นก็คือ does มาเป็นกริยาช่วยและตามด้วย not เพื่อบอกรูปปฏิเสธ ส่วน
ค ากริยาเมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธแล้วให้ตัด s,es ทิ้งคงเหลือค ากริยาช่องที่ 1 รูปเดิม 
ค าบอกเวลาใน Present Simple Tense 

ในประโยค Present Simple Tense มักจะมีค าบอกเวลาซึ่งเป็น Adverbs of Frequency ปรากฎอยู่ในประโยคเพื่อบอกความถี่ของ
เหตุการณ์หรือการกระท านั้น ๆ ได้แก่ 
  

 



ใบงานที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง Simple Present Tense 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

เนื้อหา  : ทบทวนบทเรียนการเรียนรู้ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน 

วิชา   ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 5  

เร่ืองที่ 2  Simple Past Tense  

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้และท าแบบฝึกหัดต่อไปนี้  

3. ใบความรู ้ เร่ือง  Simple Past Tense 

( ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/72111/-blo-laneng-lan-) 

4. ใบงานที่1 เร่ือง Simple Past Tense  

(ที่มา : http://www.satriwit3.ac.th/files/1107091010014247_13101512123153.pdf) 

 

***หมายเหตุ  เอกสารและแบบฝึกหัดต่างๆ จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียน ไม่ได้ใช้เพื่อการซื้อ-ขาย 
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ใบความรู้ท่ี1 

หลักการใช้และโครงสร้างของ Past Simple Tense 

1. ใช้กับเร่ืองที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว สังเกตง่าย ๆ ว่ามักจะมีการระบุช่วงเวลาไว้ด้วยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 
และใช้กริยาช่อง 2 โครงสร้างและตัวอย่างประโยค 

 

จ าง่าย ๆ ว่า ประโยคบอกเล่าใช้กริยาช่อง 2  ส่วนประโยคปฏิเสธและประโยคค าถาม ใช้ did ร่วมกับกริยาช่อง 1 

นอกจากนี้แล้ว Key word บอกเวลาซึ่งจบไปแล้ว ที่พบบ่อย ๆ ในประโยค Past Simple Tense  ได้แก่ Yesterday, Last , Ago  โดย
ใช้ร่วมกับค าบอกเวลาอ่ืน ๆ  ตัวอย่างเช่น 

 

 

เมื่อกริยาช่อง 2 เป็นองค์ประกอบส าคัญ เราจึงต้องท่องค ากริยาที่อยู่ในช่อง 2 ให้ดีว่า เติม –ed หรือ -d หรือไม่ 



 

 

 

 

 



Ex. They came here yesterday. 

(พวกเขามาที่นี่เมื่อวานนี้) 

 

Ex. He left home ten minutes ago. 

(เขาออกจากบ้านเมื่อ 50 นาทีที่แล้ว) 

 

Ex. I bought a new phone two days ago. 

(ฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเมื่อ 2 วันก่อน) 

 

2. ใช้พูดถึงนิสัยหรือกิจวัตรที่เคยท าในอดีต หรือการบอกว่าใครเคยท าอะไร เคยไปไหนในอดีตมาแล้ว และเหตุการณ์นั้นจบลง
แล้ว 

Ex. We cooked every day last year. 

(พวกเราท าอาหารกันทุกวันเมื่อปีที่แล้ว) 

 

Ex. He always went to office late last month. 

(เขาไปส านักงานสายเสมอเมื่อเดือนที่แล้ว) 

 

Ex. I was in London in 2017. 

(ฉันอยู่ที่ลอนดอนในปี 2017) 

 

 

 

 

 



ใบงานที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง Simple Past Tense 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


